



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
30 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, บ้านเมือง, ผจก, คมชัดลึก, js100, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, BBC, TNN)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 29 ธ.ค. พบผู้ป่วยเพิ่ม 155 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 134 ราย และกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากการค้นหาเชิงรุก 11 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 6,440 ราย หายป่วย 4,180 ราย ยังรักษาใน รพ. 2,195 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต 61 ราย ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 กระจายใน 45 จังหวัด หากเราไม่ดำเนินการมาตรการป้องกันจำนวนผู้ป่วยอาจถึงวันละ 18,000 ราย แต่ถ้าร่วมกันทำมาตรการป้องกันชนิดเข้มข้น ซึ่งเคยทำมาแล้วช่วงก่อนหน้านี้ จำนวนผู้ติดเชื้อจะอยู่ประมาณวันละไม่เกิน 1 พันราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, thailandplus, thaigov, mcot, thebangkokinsight, kaohoon, INN, infoquest, newtv) ทวีตช่อง 5, 9, TNN, Thaipbs, ไทยรัฐTV

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดแยกคนในชุมชนศรีเมือง ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร กว่า 4 พันราย ที่กักกันโรคมาแล้ว 12 วัน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม แยกพักใน 4 อาคาร ดังนี้ 1.ผู้ติดเชื้อที่ติดเชื้อเกิน 10 วัน ผลการตรวจเลือดพบมีภูมิคุ้มกันแล้ว กรณฯ จะออกหนังสือรับรอง สามารถใช้ชีวิตตามปกติ 2.ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ครบ 10 วัน ตรวจไม่พบภูมิคุ้มกัน ถือว่ามีโอกาสแพร่เชื้อสู่คนอื่น 3.ผู้ที่ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ไม่พบเชื้อ ยังอยู่ในระยะฟักตัวของโรค และ 4.ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ สำหรับผู้ป่วย 5 รายแรกของสมุทรสาคร ขณะนี้พ้นระยะ 10 วันแล้วสามารถกลับบ้านได้ โดยหญิงอายุ 95 ปี ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถหายใจตัวเอง ไม่ต้องให้ออกซิเจน ไม่มีอาการทางปอด ถือว่าหายดีแล้ว ทั้งนี้ ในการตรวจพบผู้ติดเชื้อ 1 คน ต้องค้นหาผู้สัมผัสและแยกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำ โดยสามารถมีโอกาสติดเชื้อ 40-50% คนในครอบครัวมีโอกาสติดเชื้อ 10% และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่นๆ มีโอกาสติดเชื้อ 3%

-นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สพคม. กล่าวว่า กทม. พบผู้ติดเชื้อ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 70 ราย มีอาการเพียงเล็กน้อย กลุ่มที่ 2 โรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งย่านพระราม 2 เขตบางขุนเทียน พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย และกลุ่มที่ 3 เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง พบผู้ติดเชื้อแล้ว 22 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายแรกของกลุ่มเป็นนักเที่ยวจาก จ.นนทบุรี ที่รายงานมาก่อนหน้านี้ เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร 3 ร้าน ได้แก่ ร้านอาหารอีสานกรองแก้ว ย่านปิ่นเกล้า ร้านแช่บิสานคาราโอเกะ ย่านเทเวศร์ และร้านน้องใหม่พลาซ่า ย่านปิ่นเกล้า ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือผู้ไป 3 ร้านดังกล่าว ตั้งแต่ 15 - 20 ธ.ค. 2563 ให้สังเกตอาการตนเองและกักตัว 14 วัน หากมีอาการสงสัยไปรับการตรวจได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า

-ทีมแพทย์ เผย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร อาการปลอดภัย ผลการตรวจหาเชื้อกรณฯ ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ 2 ท่าน เป็นลบ... ระวังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดในประเทศ 56 ราย ยอดรวม 148 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ยกระดับพื้นที่ควบคุมอีก 4 อำเภอ... นครปฐม ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 58 ราย... กทม. ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวม 108 ราย โดย 11 รายพบในพื้นที่กทม. อีก 3 รายอยู่ระหว่างการสอบสวน จะเร่งรายงานไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อให้ทราบต่อไป... ชลบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวม 36 ราย และพบคนขับรถรถจักรยานยนต์จาก จ.ปราจีนบุรี เพื่อมาทำงานทำที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 16 คน ตรวจสอบพบติดเชื้อโควิด 19 ทั้งหมด จึงได้ประสานงานตำรวจ แรงงานจังหวัด และอำเภอต่างๆ เพื่อติดตามคนขับรถมาสอบสวนโรค... อุตรดิตถ์ พบพ่อค้าป่วยเพิ่ม 1 ราย... สมุทรสาคร พบป่วยเพิ่ม 16 ราย... นครปฐม พบป่วยเพิ่ม 5 ราย

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, INN) ทวีตช่อง TNN, ไทยรัฐTV

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด 19 ผ่านทางระบบออนไลน์ เนื่องจากอยู่ระหว่างกักกันตนเองที่บ้าน รวมถึงทำงานที่บ้าน โดยยังคงปฏิบัติตามภารกิจกับติดตามการดำเนินงานและสั่งการหลายประเด็น เช่น การสำรองหน้ากาก PPE เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาตรการควบคุมกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง การตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, changmainews, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย กรณฯ ได้ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิต New Normal แบบบูรณาการ เน้นย้ำให้นักเรียน บุคลากรดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรคโควิด 19 และคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, TNN, thailandplus, mcot) ทวีตช่อง NBT

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. ระบุ วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ใช้ในประเทศไทย ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อัย. ก่อน แม้ว่าจะผ่านการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานสาธารณสุขของต่างประเทศแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทุกประเทศดำเนินการ เพื่อประเมินว่าวัคซีนมีคุณภาพ มี

ประเด็นข่าว

ประสิทธิภาพป้องกันโรคได้ และมีความปลอดภัยกับคนในประเทศ กรณีรพ.เอกชนโฆษณาขายวัคซีนโดยไม่ได้รับอนุญาต ได้สั่งระงับโฆษณาและเปรียบเทียบปรับแล้ว ขอให้ประชาชนมั่นใจ คนไทยต้องได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ไทยอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาวัคซีน มีวัคซีนอยู่ในรายชื่อตามประกาศขององค์การอนามัยโลก 6 รายการ ส่วนวัคซีนที่อยู่ในการวิจัยพัฒนาในต่างประเทศ หากมีการวิจัยในคนสำเร็จมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ออย.จะนำเข้ามาใช้ในไทยโดยเร็ว

มาตรการของศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, mcot)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่ จ.ระยอง พร้อมเน้นย้ำไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวอย่างเด็ดขาด รวมถึงเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่าง ๆ อย่างให้เกิดปัญหาซ้ำกับพื้นที่สมุทรสาคร ยืนยันขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์ แต่เป็นการขอความร่วมมือส่วนมาตรการกำหนดเวลาเปิดปิดสถานที่ให้บริการ เช่น ผับ บาร์ ร้านอาหาร ขณะนี้ยังมีแค่นทบุรีและกทม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เผย ผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัดมีอำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถพิจารณาเปิด-ปิดเมือง เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ พร้อมยืนยัน ช่วงปีใหม่ไม่มีล็อกดาวน์ประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์พิมพ์ไทย

-ก.การอุดมศึกษา เผย มีประมาณ 9 ประเทศได้ใช้วัคซีนที่ผ่านการทดสอบในมนุษย์แล้วกว่า 4.4 ล้านโดส ส่วนไทยจองวัคซีนแล้ว 26 ล้านโดส และรัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อให้ได้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอกับทุกคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นพ.สุกิจ อัดอปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแพทย์ประจำรัฐสภา แดงลงภายหลังมีผู้ติดเชื้อเข้าร่วมประชุม กมธ. ว่า ได้ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวันดังกล่าว 29 คน ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงสูงไปตรวจที่ รพ.เกษมราษฎร์ฯ รัตนวิเชียร 24 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ อีก 5 คน ตรวจที่รพ.เวสต์เมดิคอล มี 4 คนไม่พบเชื้อ อีก 1 คน ยังสรุปผลไม่ได้ ต้องส่งตรวจเพิ่มเติม จะทราบผลภายใน 30 ธ.ค.นี้

ประเด็นผลกระทบ

1.มาตรการรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-โฆษก ศบค. เผย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 กทม.มีการประกาศปิดสนามคนโค สนามคนโก้ อาบอบนวด ส่วน 7 วันอันตรายปีนี้ ไม่ใช่เน้นลดอุบัติเหตุอย่างเดียวแต่นำการป้องกันติดเชื้อโควิดด้วย หน้ากากผ้าสามารถป้องกันละอองฝอยน้ำลายได้ ควรใช้ทุกวัน ยืนยันยังไม่ล็อกดาวน์ แต่ จ.สมุทรสาครเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ประชาชนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ข่าวหุ้น, mcot, thailandplus, thaigov, bangkokinsight, INN, infoquest, newtv) ทีวีสอง 5, 9, TNN, Thaipbs, ไทยรัฐ

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุ เทศกาลปีใหม่ ขอให้ประชาชนร่วมลดโอกาสแพร่เชื้อ งดเดินทางออกนอกจังหวัดโดยไม่จำเป็น ส่วนต่างด้าวห้ามออกนอกพื้นที่ทำงาน ด้านที่ประชุม ศบค.สธ. มีมติให้ดำเนินการเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อในเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ 1.ให้คกก.โรคติดต่อจังหวัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของจังหวัดตนเอง และสอดคล้องกับมาตรการ ศบค. 2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด ฝั่งจัดการจัดกิจกรรมสาธารณะ พื้นที่เฝ้าระวัง ให้ลดการจัดกิจกรรมให้มากที่สุด หากจัดไม่ควรเกิน 100 คน 3.การจัดกิจกรรมเน้นผ่านระบบเสมือนจริงหรือระบบออนไลน์ 4.แรงงานต่างด้าวห้ามออกนอกพื้นที่ ให้อยู่ในที่พักในสถานประกอบการ 5.ให้อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้ประชาชน ดูแลจิตใจ ตรวจสอบคนแปลกหน้า และ 6.ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง

2.ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเสียชีวิต 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สยามรัฐ

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผย ผู้ป่วยโควิดชายวัย 45 ปี จ.ระยอง เสียชีวิตแล้ว โดยมีโรคประจำตัว 2 โรค คือ เบาหวานและหัวใจขาดเลือด รักษาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีประวัติเสี่ยงจึงถูกติดตามตรวจหาเชื้อ โดยพบติดเชื้อเมื่อ 27 ธ.ค. จากนั้นเข้า 28 ธ.ค. มีอาการหอบเหนื่อย จึงนำตัวส่งรพ.และหัวใจหยุดเต้นระหว่างทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอนุวัฒน์ วานิชกรกุล น้องชายของผู้เสียชีวิต จ.ระยอง ชี้แจงกรณี รมช.สธ. ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนโบราณของบ่อนการพนัน ว่า พี่ชายเป็นคนคุมแรงงานต่างด้าวทำงานในโรมันสำปะหลัง และมีโรคประจำตัวหลายโรค คือโรคหัวใจ เบาหวาน เส้นเลือดในสมองตีบ ป่วยเรื้อรังมานานแล้วครอบครัวไม่เคยเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนัน

3.ส่งนักพันธุศาสตร์ตรวจหาเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-ตร. ประสาน กรมควบคุมโรค นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีววิทยาระราชทานเร่งตรวจโควิด 19 เก็บสารคัดหลั่งจากนักพนัน 94 คน ที่จับกุมได้ในบ่อนแจ่งวัฒนะ เตรียมคุมตัวทั้งหมดส่งศาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

ประเด็นข่าว

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เผยถึงกรณีบ่อนในซอยแจ้งวัฒนะ 14 ได้ SWAB หาเชื้อผู้ที่เจอในบ่อนแล้ว 100 กว่าคน รอผล 2 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขติดตามในระหว่างกักตัวที่บ้าน หากผลเป็นบวกจะสอบสวนโรคทันที ด้านเจ้าของสถานที่เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

4.ผ่อนผันให้ต่างด้าวอยู่ในไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-กรม.มีมติเห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน

5.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

-กรมควบคุมโรค ยืนยัน กรณีมีการแชร์ภาพข้อความ “สัญญาณเตือนโควิด 19 สรุจาก สธ.” เป็นข้อมูลเท็จ สธ.ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระบุ กรณีมีการเผยแพร่ประเด็น “รพ.ศิริราช แนะนำประชาชนให้กักตนเอง” เป็นข้อมูลเท็จ

6.ข่าวนิตินิตวิจารณ์กรณีขอความร่วมมืองดเดินทางช่วงปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-ภายหลัง ศบค. ขอความร่วมมืองดออกต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่ 2564 มีข่าวนิตินิตหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าซ้ำเกินไป หลายคนเดินทางถึงภูมิลำเนาแล้ว ควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่แรก ทำเหมือนตอนระบอบแรกที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนเดินทางออกต่างจังหวัด และมีความจำเป็นเท่านั้นจึงออกได้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, บ้านเมือง, มติชน, สยามกีฬา, Xinhua, TNN, mcot, newtv, Ch3thailand, worldmeters)

-WHO เตือนว่าอาจเกิดโรคระบาดที่ร้ายแรงกว่าโรคโควิด-19 ในอนาคต... **ญี่ปุ่น** พบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่อีกชนิดที่มาจากแอฟริการายแรกของประเทศ... **อินโดนีเซีย** ปิดพรมแดนชั่วคราว สกัดโควิด 19 ชนิดกลายพันธุ์... **อังกฤษ** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียวกว่า 4.1 หมื่นราย ผู้เชี่ยวชาญเตือนนายกฯ ให้ยกระดับมาตรการล็อกดาวน์ ก่อนจะคุมการระบาดไม่อยู่ และวางแผนฉีดวัคซีน 2 ล้านคนต่อสัปดาห์... **แอฟริกาใต้** ห้ามจำหน่ายสุราและให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ... **อินเดีย** พบผู้ป่วยโควิดกลายพันธุ์ 6 คน มีประวัติเดินทางจากอังกฤษ

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 82,269,627 ราย เสียชีวิต 1,794,726 ราย รักษาหาย 58,281,820 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 140

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ออกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ เรื่องโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ และ เรื่องย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง 3 ราย ดังนี้ 1.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผู้ช่วยปลัด สธ. 2.นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็น รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ 3.นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็น รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.นครปฐม เป็น รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประธานบอร์ด อภ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา

-กรม.มีมติเห็นชอบตามที่ สธ. เสนอแต่งตั้งประธานบอร์ดและบอร์ดองค์การเภสัชกรรม 11 คน แทนชุดเดิมที่ครบวาระ ดังนี้ 1.นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานกรรมการ 2.นายสมศักดิ์ อรรถศิลป์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ 3.นายเจษฎา โชคดำรงสุข (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ 4.นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ 5. พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ กรรมการ 6.นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ 7.นายอัศม์เดช วานิชชินชัย (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ 8.นายสรนิต ศิลธรรม (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ 9.นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมการ 10.นายธีระพล เกียรติสุนนท์ กรรมการ 11.น.ส.ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป

อุบัติเหตุปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-สธ. ร่วมกับ สตช. สพฉ. สสส. และ ปภ. รณรงค์การเดินทางปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้คำขวัญ ปลอดภัย ปลอดภัย “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

ปลดล็อกกัญชง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ voicetv

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำประชาชนที่เดินทางไกลช่วงปีใหม่พกสมุนไพร 5 ชนิด ไร้ดูแลสุขภาพ ปฐม

ประเด็นข่าว

พยาบาลและรักษาอาการเบื้องต้น ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร ช่วยบรรเทาอาการหวัด แก้วเจ็บบอ ยาหอมอินทจักร์ แก้วเวียนศิริชะ บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ยาหม่องหรือน้ำมันนวดจากสมุนไพร ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ยาต้มสมุนไพร บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ และยาเหลืองปิดสมุทร บรรเทาอาการท้องเสีย นอกจากนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด

ข้อชี้ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำวิธีข้อชี้ให้ปลอดภัยในช่วงปีใหม่ 2564 ดังนี้ 1.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดขณะขับรถ 2.ไม่ขับรถเร็วเกินกม.กำหนด 3.พักผ่อนให้เพียงพอและง่วงไม่ขับ 4.คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกกันน็อค 5.งดใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ 6.ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และ 7.ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง วิธีแก้ง่วงระหว่างเดินทางทำได้โดย หาเครื่องดื่มช่วยเพิ่มความสดชื่น หาของกินเล่นระหว่างขับรถ เช่น ลูกอม หมากฝรั่ง สร้างความสดชื่นด้วยการลดอุณหภูมิแอร์หรือเร่งพัดลมแรงขึ้น เปิดเพลงฟังช่วยให้ตื่นตัว และขยับร่างกายเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ หากง่วงมากให้จอดรอนอนพัก

โรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews, thailandplus

-นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) เป็นอาการผิดปกติของสมองอย่างฉับพลัน อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ผู้สูงอายุจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากกว่าวัยอื่น หากป่วยต้องได้รับการดูแลรักษา ฟันฟูสมรรถภาพและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง หากมีอาการแขนขาหรืออ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่ง สับสน พูดไม่ชัด พูดไม่รู้เรื่อง การมองเห็นลดลง มีปัญหาเดินเซ มึนงง ปวดศีรษะรุนแรง ให้รีบมาพบแพทย์ภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อการรักษาและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงได้มากที่สุด สามารถป้องกันได้ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด ไขมันสูง ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก งดการดื่มสุรา-สูบบุหรี่ ควบคุมน้ำตาล-ความดันโลหิต และตรวจสุขภาพประจำปี

แนะวิธีรับประทานครบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยโพสต์, newtv, sanook

-นพ.สรวิศ บุษบง รองอธิบดีกรมอนามัย และพญ.นงนุช ภัทรอนันตพน พ.ศ.ศุภยอนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วย สสจ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทยไล่โควิด-19 ต้อนรับปีใหม่ 2564" ณ ตลาดล้านเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีผู้ประกอบการผู้ประกอบการใช้ทำความสะอาดตลาด และตรวจดูการให้บริการของผู้ประกอบการค้า รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า หลังจาก จ.เชียงราย ประกาศเป็นจังหวัดที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19 และยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำให้มีผู้บริโภคเข้าไปหาซื้ออาหารในตลาดโดยเฉพาะอาหารทะเลมากขึ้น โดยนำซื้ออาหารทะเลจาก จ.เพชรบุรี แทน จากนั้น นพ.สรวิศได้ทำผัดกะเพรากุ้งโดยใช้วัตถุดิบในตลาดล้านเมืองและรับประทานครบให้เห็นว่าปลอดภัยด้วย

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

